

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) “Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW;

Căn cứ Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU ngày 12/9/2014 của Tỉnh uỷ Bình Dương về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI);

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-BVHTTDL ngày 24/8//2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng con người Bình Dương phát triển với những chuẩn mực văn hoá góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống hướng tới chân - thiện - mỹ; phù hợp với tiến trình công nghiệp hoá, đô thị hoá; tác phong công nghiệp; có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tự trọng, tự chủ; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; có ý chí tự lực tự cường, trí tuệ, năng động, sáng tạo, hiếu khách, sống có nghĩa có tình, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, nếp sống văn minh.

Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong điều kiện phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị và hiện đại hoá nông thôn hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Xây dựng tiêu chí văn hoá công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước, vận động các doanh nghiệp tham gia xây dựng môi trường “Văn hoá doanh nghiệp”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” với ý thức tôn trọng pháp luật.

2. Yêu cầu

Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI ban hành và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ “Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” thể hiện rõ quan điểm đường lối của Đảng ta về văn hoá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đổi mới của đất nước nói

chung và tính nói riêng; Vì vậy, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp cần quan tâm quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả.

Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) “Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ, Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU ngày 12/9/2014 của Tỉnh uỷ Bình Dương “Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, các đề án, quy hoạch gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương.

Xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các giá trị chuẩn mực văn hóa: Ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao đạo đức, phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam, trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng con người Bình Dương với những chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong phù hợp với tiến trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, hiện đại hóa nông thôn và hội nhập quốc tế của tỉnh

Hoạt động văn hoá, giáo dục, khoa học: Chú trọng giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách trong sáng lành mạnh trong đối tượng học viên và học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, chất lượng dạy và học ở các bậc học phổ thông, chuyên nghiệp, dạy nghề, xây dựng môi trường giáo dục, môi trường văn hoá học đường; đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ khoa học kỹ thuật, tay nghề, đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Tích cực xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, xây dựng các tiêu chí văn hoá phù hợp với nếp sống văn minh đô thị, nếp sống văn hoá ở địa bàn dân cư (tiêu chí văn hoá giao thông đường bộ, tiêu chí nếp sống văn minh đô thị, quy ước khu phố, ấp văn hoá...); sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, coi trọng việc giữ gìn bảo vệ môi trường sống.

Đấu tranh phê phán các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực, lạc hậu, lối sống thờ ơ, vô cảm, thực dụng, ích kỷ ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, văn hoá con người Việt Nam.

Phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật trong việc sáng tạo thoả mãn nhu cầu văn hoá tâm hồn, nâng cao năng lực, trình độ thẩm mỹ hướng tới sự hoàn thiện nhân cách; bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo của công dân. Tiếp tục duy trì và tổ chức tốt “Giải thưởng văn học - nghệ thuật Huỳnh Văn Nghệ” theo định kỳ; “Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Bình Dương” hằng năm; thường xuyên tổ chức các hoạt động sáng tác (Cuộc thi, trại sáng tác âm nhạc); tổ chức và tham gia triển lãm nghệ thuật ...

Thực hiện tốt chính sách dân số, chăm sóc y tế, rèn luyện sức khoẻ, giáo dục thể chất. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo

gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2011- 2020 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát động, đẩy mạnh các hoạt động thể thao quần chúng, tăng cường công tác thể thao trong trường học, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống góp phần nâng cao sức khỏe, tâm vóc con người Bình Dương, phát triển về trí tuệ và thể chất đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển khai các chương trình thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tâm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 (Bình Dương là một trong số các tỉnh, thành được chọn chỉ đạo trọng điểm).

2. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh

Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hoá và giáo dục nếp sống cho con người. Phát huy giá trị truyền thống đạo đức tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Nhân rộng mô hình gia đình văn hoá tiêu biểu, có nề nếp, ông, bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hoà thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Mỗi trường học phải thật sự là một trung tâm văn hoá giáo dục, là nơi rèn luyện con người về tri thức, lý tưởng, phẩm chất đạo đức, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hoá - lịch sử dân tộc, địa phương cho thế hệ trẻ.

Xây dựng đời sống văn hoá ở địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị: Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng tiêu chí nếp sống văn minh đô thị. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Phần đầu hằng năm có trên 96% gia đình đạt danh hiệu “*Gia đình văn hóa*”, 80% khu phố đạt danh hiệu “*Khu phố văn hóa*”, 60% ấp đạt danh hiệu “*Ấp văn hóa*”, 50 % Khu nhà trọ đạt danh hiệu “*Khu nhà trọ văn hóa*” và trên 96% “*Cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa*”.

Phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá, phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng ở cơ sở: đa dạng hoá các loại hình hoạt động, tăng cường đưa các hoạt động văn hoá - văn nghệ, các đoàn nghệ thuật phục vụ nhân dân ở cơ sở. Phần đầu đến năm 2020: 100% huyện, thị xã, thành phố hoàn thành công trình thiết chế văn hóa - thể thao cơ bản (Trung tâm Văn hoá – Thể thao); 70% đến 80% xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa - thể thao (Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Học tập cộng đồng), hoàn thành kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về cơ sở vật chất văn hoá.

Khuyến khích các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá tích cực, các hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến bộ với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”. Khuyến khích các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhân ái, từ thiện như: Xây nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, tặng nhà tình thương cho người nghèo, quyên góp giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, bệnh tật, đồng bào bị thiên tai lũ lụt...

Đoàn ca - múa - nhạc dân tộc tỉnh và Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh tỉnh tăng cường tổ chức các buổi biểu diễn phục vụ nhân dân ở các vùng nông thôn, vùng xa và công nhân lao động các khu, cụm công nghiệp; Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh tỉnh phát triển các câu lạc bộ sở thích văn hoá - văn nghệ, tổ chức nhiều cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo của nhân dân.

Trung tâm Văn hoá – Thể thao, Thư viện các huyện, thị xã, thành phố bên cạnh việc tổ chức các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao phải tăng cường hỗ trợ, luân chuyển sách, báo, phối hợp tổ chức các hoạt động ở Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn để phát huy hiệu quả thiết chế văn hoá ở cơ sở.

3. Xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế

Thực hiện Quy chế văn hoá công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng các tiêu chí văn hoá trong các cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng và Chi thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có nghiệp vụ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, trung thành, tận tụy, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở theo hướng công khai, minh bạch, thông suốt, hiện đại và hiệu quả. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động đối với việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hoá công sở; xem việc xây dựng văn hoá là một trong những nội dung hoạt động thường xuyên, là tiêu chí đánh giá của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xây dựng đời sống văn hoá công nhân các khu công nghiệp gắn với xây dựng và phát triển thiết chế văn hoá, thể thao ở các địa phương, các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp theo nội dung chỉ đạo tại Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. Xây dựng môi trường “Văn hoá doanh nghiệp” lành mạnh, quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; công nhân có nếp sống văn hoá lành mạnh, tác phong làm việc công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của công nhân.

Mục tiêu đến năm 2020: Phần đầu có 80% “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hoá

Huy động các nguồn lực xã hội để phát triển văn hoá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc đặc biệt là đối với di sản đã được UNESCO công nhận (Bình Dương là một trong số 21 tỉnh, thành có loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể). Tập trung công tác chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Festival nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ Quốc gia lần thứ II - năm 2017 tại tỉnh Bình Dương.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hoá của tỉnh đặc biệt là đối với các di tích cấp quốc gia để phục vụ giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau. Gắn kết chặt chẽ việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá với phát triển du lịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hoá cộng đồng, các lễ hội truyền thống dân gian địa phương, nhà nước thực hiện vai trò quản lý.

Phát huy việc trao đổi chương trình biểu diễn nghệ thuật hằng năm giữa Đoàn ca múa nhạc dân tộc với tỉnh bạn trong cụm miền Đông Nam bộ và tiến tới thực hiện trao đổi chương trình biểu diễn của cửa Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện thị xã, thành phố để nội dung phục vụ nhân dân ngày càng thêm phong phú đa dạng.

Hội nhập quốc tế về văn hóa: Tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa thế giới, những giá trị văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống dân tộc Việt Nam. Tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hoá trên cơ sở tham dự các liên hoan, giao lưu biểu diễn nghệ thuật quốc tế, học tập, hội thảo khoa học nhân tổ chức các sự kiện, lễ hội. Giao lưu trao đổi nghệ thuật với các quốc gia có mối quan hệ kết nghĩa, liên kết với tỉnh trong các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội...

Phát triển ngành công nghiệp văn hóa phù hợp với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và công nghệ tiên tiến nhằm tạo ra những sản phẩm văn hóa có chất lượng phục vụ nhu cầu xã hội. Khai thác và phát huy tốt nghề truyền thống dân tộc gắn với hoạt động du lịch.

Đầu tư xây dựng một số công trình văn hoá trọng điểm của tỉnh đạt tiêu chí hiện đại, đủ điều kiện tổ chức các hoạt động quan trọng cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế và là biểu tượng văn hoá của thành phố Bình Dương.

5. Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp chính quyền

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền các cấp trong chỉ đạo, lãnh đạo đối với việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, công chức trong việc thực hiện Nghị quyết.

Xây dựng nội dung về phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước phù hợp với phạm vi, thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị.

Việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người phải triển khai đồng bộ từ trong bộ máy các cơ quan nhà nước, các địa phương, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ta phát động.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hoá

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Củng cố lực lượng kiểm tra liên ngành văn hoá - xã hội từ tỉnh đến cơ sở; thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; phòng - chống và ngăn chặn có hiệu quả văn hoá phẩm độc hại, tệ nạn xã hội.

Cơ quan quản lý về thông tin truyền thông phải phát hiện kịp thời và ngăn chặn có hiệu quả cơ quan, tổ chức báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ hoạt động sai tôn chỉ, mục đích, có sản phẩm sai lệch với đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, chạy theo thị hiếu tầm thường, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Thực hiện việc chuyển đổi cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động theo chủ trương của nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp văn hóa cấp tỉnh và một số đơn vị sự nghiệp văn hóa cấp huyện, thị xã, thành phố từng bước chuyển sang cơ chế thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực xã hội, các tổ chức, cá nhân thực hiện chủ trương xã hội hóa trong tổ chức các hoạt động, xây dựng và phát triển văn hóa.

Tăng cường định mức ngân sách chi cho lĩnh vực văn hoá trong xứng với mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đến năm 2020, chi cho văn hóa bình quân đạt 1,6% tổng chi ngân sách địa phương.

7. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá

Đổi mới công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực theo hướng đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, quy mô đào tạo của trường văn hoá - nghệ thuật. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ văn hoá – xã hội cấp xã theo chủ trương của Chính phủ.

Tạo điều kiện cho cán bộ công chức tham dự các lớp đào tạo chuyên sâu, trên đại học để đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, văn hoá.

Các ngành chức năng tham mưu tinh ban hành các chính sách để hỗ trợ, thu hút, bồi dưỡng, đãi ngộ, tôn vinh những nghệ sĩ, nghệ nhân, những người tham gia hoạt động cống hiến trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật đặc biệt là các loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc. Phát huy tài năng, sáng tạo của các văn nghệ sỹ trẻ

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đến cuối năm 2015, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc xây dựng nội dung thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU ngày 12/9/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) “Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Là cơ quan thường trực; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ; Quyết định số 88/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU ngày 12/9/2014 của Tỉnh ủy Bình

Dương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hàng năm, căn cứ vào Kế hoạch này để xây dựng phương hướng nhiệm vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, nhất là những nội dung thực hiện cụ thể về phát triển văn hóa; công tác quản lý nhà nước về văn hóa; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; các chỉ tiêu phấn đấu của hoạt động sự nghiệp văn hóa; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong việc cân đối và bố trí ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực văn hóa để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao; đồng thời là cơ quan đầu mối thực hiện tổng hợp, báo cáo theo định kỳ.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc cân đối và bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch phù hợp điều kiện, khả năng ngân sách của tỉnh.

3. Sở Nội vụ

Phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung liên quan về tổ chức bộ máy ngành văn hóa, thể thao và du lịch; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện nếp sống văn minh và phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng.

Phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc mở lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức xã hàng năm theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Tài chính trong việc cân đối và bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch phù hợp khả năng ngân sách của tỉnh. Tham mưu phân bổ nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng công trình văn hoá trọng điểm; dự án trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích lịch sử - văn hoá; thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh định hướng nội dung thông tin, đề cao tính tư tưởng và nhân văn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thông tin giải trí của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin truyền thông.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì triển khai thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI); chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, giáo dục đạo đức trong đời sống học sinh. Phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong công tác chỉ đạo

đôi với hoạt động của Trung tâm văn hóa, thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phần đầu đạt các tiêu chí và chỉ tiêu số lượng xã đạt nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra trong giai đoạn 2011- 2015 và tiếp tục xây dựng định hướng đến năm 2020.

8. Ủy Ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức triển khai quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết số 102/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kế hoạch thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương.

Định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh:

Tham gia triển khai, phổ biến, thực hiện các Nghị quyết và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ; Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc; các đơn vị có ý kiến phản ánh gửi về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận: #

- Bộ VH,TT&DL;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban TGTU, Ban TCTU;
- MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, Tp TDM;
- Hội VHNT;
- LĐVP, Tg, TH; # Web;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Trần Thanh Liêm